

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2019

—
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

PHƯƠNG HƯỚNG

Công tác Hội và phong trào sinh viên
Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Nhiệm kỳ VI (2017 – 2019).

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN:

Nhiệm kỳ VI (2017 – 2019) của Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) diễn ra trong thời điểm sinh viên Thành phố ra sức học tập, thi đua, sáng tạo, góp phần chung tay thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V (2015 – 2020). Trong không khí thi đua sôi nổi đó, vai trò của Hội Sinh viên Trường ngày càng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác định hướng, đồng hành cùng sinh viên toàn trường trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) ngày càng khẳng định vị thế với xã hội về chất lượng đào tạo là một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động sinh viên Trường. Song song đó, sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu Trường, lãnh đạo các đơn vị trong Trường và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Trường cũng như sự năng động, tích cực quan tâm và tham gia của toàn thể sinh viên trường đã tạo điều kiện rất nhiều cho công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ mới.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, nhà trường đẩy mạnh gia tăng ngành đào tạo và các loại hình đào tạo, đặc biệt là chương trình cử nhân tài năng và chất lượng cao đồng thời tiến tới tự chủ tài chính và hoàn thiện giáo dục theo học chế tín chỉ cũng tạo không ít khó khăn trong công tác tập hợp sinh viên. Bên cạnh đó, tác động mạnh mẽ từ nền kinh tế, văn hóa trong thời buổi hội nhập tạo nên không ít khó khăn trong việc định hướng những giá trị sống tốt đẹp, rèn luyện đạo đức, nâng cao những thói quen tốt, ứng xử văn minh. Do đó, đòi hỏi Công tác Hội và phong trào sinh viên có những đổi mới nhất định, để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu chính đáng của sinh viên toàn trường.

Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra cho Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) là việc chủ động, tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Trung ương Hội Sinh viên lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2013 – 2018 cũng như các chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Trường phải chủ động, sáng tạo trong cách thức tập hợp sinh viên, đề ra định hướng phù hợp để phát huy vai trò của sinh viên, xây dựng bản lĩnh cuộc sống và bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ mới bắt đầu, đòi hỏi khẳng định và nâng cao hơn hình ảnh Hội Sinh viên trường, thể hiện vai trò cầu nối và là người đồng hành, hỗ trợ cùng sinh viên; từ đó xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác Hội và phong trào sinh viên trên toàn thành phố.

II. MỤC TIÊU, KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

1. Mục tiêu:

- Trao dồi và nâng cao lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức và ý thức công dân.

- Tập trung đầu tư và đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật vững mạnh, là một tổ chức tập hợp, đoàn kết rộng rãi trong sinh viên, đảm bảo hiệu quả trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên.

- Tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện toàn diện, chú trọng các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, những hoạt động sáng tạo của sinh viên, tăng cường trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên.

- Củng cố và tăng cường tính liên kết giữa các cơ sở Hội, thực hiện thành công các chương trình hành động của tổ chức Hội.

- Xây dựng lớp sinh viên thành phố giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung và hình mẫu sinh viên Kinh tế - Luật nói riêng, có lý tuơng cao đẹp, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật.

2. Khẩu hiệu hành động:

Sinh viên Kinh tế - Luật

Rèn đức luyện tài,

Bức phá tiên phong,

Thi đua 5 tốt.

III. PHONG TRÀO VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”. Hệ thống giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”:

1.1. Công tác tuyên truyền, bình chọn, tuyên dương và phát huy các gương Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương:

Thực hiện nhiều sản phẩm tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” với những hình thức đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế của sinh viên trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, phối hợp với các đơn vị truyền thông của các cơ sở, CLB Truyền thông – UEL 360⁰, các doanh nghiệp về phong trào và các gương “Sinh viên 5 tốt” điển hình. Nâng cao hiệu quả chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên website của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, phát huy vai trò của chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” tại các kênh thông tin của các cơ sở Hội.

Kịp thời quan tâm, ghi nhận, giới thiệu đến xã hội sự nỗ lực, phấn đấu của sinh viên trong từng lĩnh vực rèn luyện, chú trọng xây dựng hệ thống giải pháp theo dõi, ghi nhận quá trình phấn đấu đạt danh hiệu của sinh viên. Tổ chức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” trang trọng, nghiêm túc, tạo ấn tượng sâu sắc cho sinh viên đạt danh hiệu, đảm bảo đúng quy trình bình chọn và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp. Đầu tư đổi mới hình thức tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và có các giải pháp sáng tạo trong công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Từng bước nâng chất “Sinh viên 5 tốt” trong giai đoạn mới thông qua việc nghiên cứu nâng chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường qua các năm nhưng vẫn đảm bảo với tình hình thực tế của sinh viên trong trường. Chú trọng nâng cao số lượng “Sinh viên 5 tốt” các cấp, đầu tư các hệ thống giải pháp nâng cao tỉ lệ “Sinh viên 5 tốt” được kết nạp Đảng, “Sinh viên 5 tốt” trở thành Cán bộ Đoàn – Hội và Cán bộ Đoàn – Hội đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Phấn đấu có “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Thành.

Chú trọng công tác phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương từ cấp trường đến cấp Chi hội. Trong nhiệm kỳ, thực hiện chuỗi chương trình vinh danh và phát huy sinh viên 5 tốt tiến tới tổng kết 5 năm thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM).

1.2. Các giải pháp tạo môi trường rèn luyện:

1.2.1. Sinh viên vung đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong:

Phối hợp với Đoàn Trường tổ chức các đợt học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tạo động lực khuyến khích sinh

viên tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” “Ánh sáng thời đại”.

Định kỳ phối hợp với Đoàn Trường tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh và các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, lịch sử Việt Nam. Chú trọng đổi mới hình thức theo hướng trực quan sinh động giúp sinh viên tham gia hiệu quả hơn.

Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận sinh viên thông qua tổ chức các diễn đàn sinh viên, xây dựng và quản lý các diễn đàn trên mạng, đầu tư hoạt động tổ nhóm thông tin dư luận sinh viên cấp Trường; đồng thời cung cấp những thông tin thời sự, thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quan trọng với sinh viên.

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho Hội viên, sinh viên về các giá trị truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chủ quyền lãnh thổ, thông qua các hoạt động về nguồn, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu các thế hệ.

Phát huy tính gương mẫu, tiên phong thực hiện rèn luyện đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu thông qua chuỗi danh hiệu **“Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác”**, **“Hình mẫu Sinh viên Kinh tế - Luật”**, **“Cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu”**, **“Sinh viên 5 tốt”**,... Định hướng các cơ sở Hội chủ động phát hiện kịp thời và tuyên dương các gương điển hình sinh viên tiêu biểu, có giải pháp nhân rộng các gương mặt điển hình tại cơ sở. Tích cực tham gia chương trình “Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh – Những câu chuyện đẹp” của Hội Sinh viên Thành phố.

1.2.2. Sinh viên học tập, sáng tạo nghiên cứu khoa học:

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka”. Tiếp nối và đẩy mạnh những chương trình về học thuật, chuỗi kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học,... Tăng cường đầu tư tổ chức nhiều sân chơi học thuật hiệu quả, thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Tăng cường kết hợp với Đoàn trường, phòng Hợp tác quốc tế,... tổ chức nhiều chương trình giao lưu học thuật, nghiên cứu khoa học giữa các khoa, các ngành, các trường bạn, sinh viên quốc tế trong cùng ngành đào tạo. Đồng thời hoàn thiện **“Cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học”**; hướng đến tổ chức **“Chuỗi chương trình Nghiên cứu khoa học – làm chủ tư duy”** với quy mô toàn Trường. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động là một sự mới mẻ, độc đáo nhằm thu hút sinh viên tham gia và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Tiến hành khảo sát tình hình sinh viên trong từng thời kỳ để kịp thời nắm bắt kịp thời những mong muốn cũng như khó khăn mà các bạn đang gặp phải để linh động tìm ra giải pháp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên kịp thời và hiệu quả.

Các Liên Chi hội, Chi hội đẩy mạnh việc tổ chức các hình thức sinh viên giúp nhau trong học tập, chia sẻ kinh nghiệm; trong đó, sinh viên có vai trò trung tâm, các cấp cán bộ Hội giữ vai trò kết nối, hỗ trợ.

Khuyến khích các Câu lạc bộ, đội, nhóm chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động về lĩnh vực học thuật, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt khuyến khích các công trình nghiên cứu khoa học, dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên, ý tưởng sáng tạo trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động mang ý nghĩa xã hội,...

Phát động phong trào **“Sáng tạo trẻ”** trong sinh viên thông qua các cuộc thi phát huy ý tưởng sáng tạo của sinh viên trong trường, thực hiện hiệu quả các góc sáng tạo, bản tin sáng tạo tại các khoa. Có giải pháp ứng dụng, kết nối các ý tưởng sáng tạo của sinh viên đến các đơn vị sử dụng.

1.2.3. Sinh viên rèn luyện thể chất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần:

1.2.3.1. Tư vấn, hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện học tập rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần:

Thường xuyên nắm bắt các phản hồi của sinh viên về cơ sở vật chất của trường, điều kiện sinh hoạt, học tập tại trường như căn tin, phòng học, khu tự học,... để giải quyết kịp thời các dư luận và tham mưu nhanh chóng cho sinh viên.

Tiếp tục định hướng Đội Hỗ trợ sinh viên nội trú thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, an ninh sinh viên nội trú; có báo cáo định kỳ hàng tháng để kịp thời tham mưu, báo cáo với Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường để có phương án hỗ trợ khi cần thiết.

Trong nhiệm kỳ, phối hợp với Đoàn Trường bước đầu thực hiện đề án Khu học tập Sinh viên – Szone tại tòa nhà điều hành.

Phát động mỗi hội viên, sinh viên thường xuyên luyện tập 1 môn thể thao. Duy trì và nâng cao hiệu quả **“Hội thao Sinh viên toàn trường”** tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Đổi mới và nâng chất các sân chơi “Thanh niên khỏe” nhằm hỗ trợ sinh viên đạt tiêu chí “Thể lực tốt” của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Khuyến khích các Khoa tổ chức hội thao; đẩy mạnh và nâng cao các giải đấu truyền thống như Hội thao Song Long, Hội thao Tứ Hùng, Hội thao Đội Công tác xã hội.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của sinh viên: “Liên hoan tiếng hát sinh viên Kinh tế - Luật”, hoạt động chào đón Tân sinh viên, Lễ hội Tết Lào, cuộc

thi “Nét đẹp Sinh viên Kinh tế - Luật”. Chú trọng phát triển các loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ truyền thống của sinh viên thông qua việc triển khai thực hiện chương trình “***Âm nhạc dân tộc học đường***” lồng ghép trong các hoạt động cấp trường và cấp cơ sở.

1.2.3.2. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên về Pháp luật và hội nhập quốc tế:

Tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường tăng cường hoạt động của Đội hình tư vấn, giảng dạy pháp luật cộng đồng (CLE) của sinh viên Khoa Luật tổ chức và tuyên truyền về pháp luật cho sinh viên trong trường.

Định hướng cho các Liên Chi hội nâng chất các cuộc thi học thuật có sự kết hợp giữa các kiến thức về kinh tế và luật, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua các cuộc thi, sân chơi sinh viên. Đồng thời định hướng các cơ sở Hội tổ chức các cuộc thi học thuật gắn với kỹ năng ngoại ngữ, ứng dụng tin học.

Định hướng, đẩy mạnh các hoạt động, nâng chất các chương trình của các Câu lạc bộ các thứ tiếng nhằm thu hút sinh viên trong trường tham gia, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ.

Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế tổ chức các chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế.

1.2.3.3. Tư vấn tâm lý và tham mưu, hỗ trợ về chính sách; Đẩy mạnh công tác Nữ sinh viên:

Chủ động tham mưu cho nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng phòng học, thư viện, phòng máy tính, công trình thể thao hoặc cơ sở vật chất cần thiết ngoài giờ học để sinh viên có thể trao đổi, ôn tập kiến thức và rèn luyện sức khỏe.

Chủ động tham mưu, đề xuất và phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên. Phát huy vai trò của Hội Sinh viên trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho sinh viên. Tổ chức truyền truyền, tư vấn về tâm lý, sức khỏe, giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

Định hướng, hỗ trợ các Liên Chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức các hoạt động thi đua ngày lễ 8/3, 20/10 như cuộc thi Duyên dáng sinh viên Kinh tế - Luật, cắm hoa, nấu ăn, làm thiệp,..

1.2.4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

Phối hợp với Đoàn Trường tiếp tục tổ chức các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Xuân tình nguyện trên cơ sở phát huy chuyên môn, mở rộng quy mô, tập trung giải quyết những vấn đề của nhà trường và trên địa bàn thành phố, ưu tiên trên các lĩnh vực giao thông đô thị, văn minh đô thị và về sinh môi trường.

Duy trì và tăng cường các ngày hội Hiến máu tình nguyện, Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh; đồng thời, định hướng, vận động các cơ sở Hội trực thuộc chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tại các mái ấm, nhà mở, trại trẻ, lớp học tình thương, viện dưỡng lão. Các hoạt động tình nguyện cố định và thường xuyên tại địa bàn cư trú. Đảm bảo được chỉ tiêu số ngày công tác xã hội của mỗi sinh viên.

Thực hiện trọng tâm các giải pháp thể hiện vai trò của hội viên, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thực hiện tốt “Tuyến đường thanh niên tại khu Đô thị ĐHQG – TP. HCM”, “khu vườn tri thức”,...thông qua các công trình, chương trình trọng điểm.

Nâng cao chất lượng của các chương trình tình nguyện các cấp, tăng cường tính chất giáo dục, phát huy tốt chuyên môn trong hoạt động tình nguyện. Phát huy tốt tinh thần nhiệt huyết của sinh viên Kinh tế - Luật trong các đợt tình nguyện dài ngày như Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện.

Định hướng cơ sở Hội đầu tư, nhân rộng mô hình tình nguyện hiệu quả tại các Chi hội, nâng cao hiệu quả thông qua việc xác hội hóa kêu gọi nguồn lực xã hội trong các hoạt động, chương trình tình nguyện. Phát huy vai trò của sinh viên trong bối cảnh áp dụng quy định ngày Công tác xã hội của Trường, phát huy vai trò chủ động của cơ sở Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, đồng thời đảm bảo trang bị kỹ năng, kiến thức nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người dành cho tình nguyện viên.

Vận động sinh viên trong trường có thái độ tích cực và quan tâm hơn đến những hoàn cảnh sinh viên trong trường gặp khó khăn, đồng bào trong nước bị lũ lụt, thiên tai,.. với những hành động hiệu quả, thiết thực.

1.2.5. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế:

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; các kiến thức pháp luật, thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kỹ năng, bản lĩnh, tính chủ động trong hội nhập quốc tế thông qua các chương trình kỹ năng, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn,...

Các cơ sở Hội đẩy mạnh các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên thông qua các kênh thông tin, truyền thông; đầu tư thiết kế các ấn phẩm truyền thông trực quan, sinh động, tạo sức lan tỏa trong sinh viên.

Tiếp tục phát động phong trào học ngoại ngữ, tin học nhằm trang bị kiến thức, công cụ hội nhập quốc tế; có các giải pháp hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu ra của trường. Phát triển các lớp kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên. Phối hợp với Trung tâm Tin học -

Ngoại ngữ và đào tạo ngắn hạn thường xuyên mở các lớp ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Hội các cấp.

Đầu tư đổi mới, đẩy mạnh các chương trình học thuật có các yếu tố hội nhập, ngoại ngữ như cuộc thi Master E, không gian học tập anh ngữ - English Zone, hay English Vinglish,...

Tăng cường vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên các cấp trong việc tham gia hội nhập quốc tế. Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh, kiến thức kỹ năng hội nhập của Cán bộ Hội Sinh viên thông qua các buổi tập huấn, chuyên đề trong năm.

2. Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”:

Nâng cao vị trí, vai trò và hình ảnh của tổ chức Hội trong trường, tại từng cơ sở Hội; tiếp tục phát triển mạnh mẽ các Chi hội, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào Sinh viên trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ; xây dựng cơ sở Hội chủ động trong hoạt động, công tác.

2.1. Công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động, ý nghĩa, kết quả của công tác Hội và phong trào sinh viên thông qua các kênh bằng thông báo, website trường, forum các khoa, mạng xã hội... Đặc biệt chú tâm tuyên truyền cho sinh viên năm thứ nhất về vai trò, hình ảnh của tổ chức Hội, tham gia đóng góp, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Duy trì tổ chức Lễ kết nạp Hội viên mới định kỳ hằng năm. Xây dựng hình ảnh tổ chức Hội Sinh viên có uy tín cao trong nhà trường, xã hội để cùng vận động sinh viên tham gia tổ chức Hội, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên. Hội Sinh viên các cấp thông qua phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn bồi dưỡng sinh viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tạo diễn đàn hướng đến sinh viên, hỗ trợ sinh viên. Ngày càng làm giúp tổ chức gần hơn với sinh viên và thể hiện được nguyện vọng của Hội viên, Sinh viên. Phát huy các gương Sinh viên 5 tốt, cán bộ Hội tiêu biểu trong việc tuyên truyền về Hội Sinh viên Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành “Sổ tay cán bộ Hội Sinh viên” và những kỹ yếu về công tác, nghiệp vụ cho cán bộ các cấp.

2.2. Công tác tổ chức cơ sở Hội:

Phát huy mô hình đưa các chương trình của Hội Sinh viên Trường để các cơ sở Hội trực tiếp thực hiện với cơ chế Hội Sinh viên Trường giám sát và hỗ trợ.

Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm; đồng thời, định hướng để có nhiều hoạt động thiết thực, gắn liền với đặc thù sinh viên Kinh tế - Luật của Trường, gắn liền với học tập, nghiêm cứu và cộng đồng trong và ngoài nước.

Định hướng hoạt động cho Liên Chi Hội trong việc gắn kết, phối hợp hiệu quả với Đoàn Khoa tổ chức các chương trình phù hợp với đặc thù của sinh viên trong Khoa, đồng thời phát huy đúng vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn.

Tập trung hỗ trợ các Liên Chi hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động chưa hiệu quả; cũng như hỗ trợ các cơ sở Hội về thông tin, về kinh nghiệm,... để tổ chức các chương trình tốt hơn. Đẩy mạnh việc thực hiện mô hình các tiểu ban hoạt động của Hội Sinh viên Trường trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở Hội.

Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn, trao đổi, giới thiệu mô hình, giải pháp hoạt động hiệu quả giữa các cơ sở Hội trực thuộc. Triển khai các mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên, tuyên dương các mô hình, giải pháp, giải pháp hiệu quả của các cơ sở trực thuộc, từ đó tham gia giải thưởng, mô hình, giải pháp tiêu biểu “Bò câu trắng” của Hội Sinh viên Thành phố.

2.3. Công tác Hội viên:

Phần đầu phát triển tỉ lệ Hội viên/sinh viên toàn Trường đạt trên 97%; đồng thời xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào thực hiện chương trình đánh giá chất lượng Hội viên trên cơ sở vận dụng tối đa kết quả điểm rèn luyện của sinh viên, làm cơ sở để đánh giá chất lượng Đoàn viên.

Tiếp tục nâng cấp và đưa vào sử dụng có hiệu quả Chương trình quản lý Hội viên. Nâng cao chất lượng đánh giá việc quản lý Hội viên của các cơ sở Hội. Qua đó, giới thiệu Hội viên ưu tú kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng đồng thời gắn với đánh giá quá trình rèn luyện của sinh viên.

Tăng cường tính chủ động của Hội viên trong tham gia các hoạt động của Hội, tạo điều kiện để Hội viên góp ý kiến, đề xuất ý tưởng tổ chức phong trào.

Chỉ đạo, định hướng cơ sở Hội tham mưu, phát hiện các gương tiêu biểu đề cử cho danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Hội viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng,...

Thực hiện khảo sát định kỳ hằng năm nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của Hội viên cũng như kết hợp nắm bắt thông tin (cho Hội viên đăng ký thực hiện, hưởng ứng tốt phong trào cuộc vận động) để kịp thời có biện pháp khắc phục và hỗ trợ cho Hội viên, sinh viên.

Học tập và áp dụng sáng tạo công nghệ kỹ thuật hiện đại vào trong công tác quản lý Hội viên, nắm bắt được tình hình sinh viên,...

2.4. Công tác cán bộ Hội:

Khuyến khích cơ sở Hội tổ chức giao lưu cựu cán bộ Đoàn THPT nhằm tìm ra những cá nhân xuất sắc, có nhiệt huyết để kịp thời bổ sung dự nguồn cán bộ Hội các cấp.

Phần đầu 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn ít nhất **02** lần trong mỗi năm học.

Mở rộng, nâng chất đối tượng tham gia đợt **“Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và cuộc thi Tỏa sáng tài năng cán bộ”**- phối hợp giữa Hội Sinh viên trường và Đoàn trường nhằm phát hiện các nhân tố “Thủ lĩnh sinh viên” để bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội ngũ cán bộ Hội.

Chủ động tổ chức các cuộc thi dành cho đối tượng là cán bộ Chi hội, qua đó tạo một sân chơi mới cho cán bộ Chi hội cũng như là dịp để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Chi hội qua các nội dung của cuộc thi.

Phát huy và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng **“Phong cách Cán bộ Đoàn - Hội”** trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ Hội cấp trường, mặt khác hướng dẫn và hỗ trợ để các cơ sở Hội tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ tại đơn vị.

Chủ động vận động các sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong một số lĩnh vực, các “Sinh viên 5 tốt” có tố chất thủ lĩnh sinh viên tham gia tổ chức Hội và trở thành cán bộ Hội Sinh viên.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị có chế độ chăm lo hợp lý cho đội ngũ cán bộ Hội bằng nhiều hình thức như: giảm học phí, cấp học bổng,...

Tiếp tục duy trì hình thức khen thưởng cho cán bộ Hội cấp trường có thành tích học tập tốt, tuyên dương các thủ lĩnh sinh viên xuất sắc, tiêu biểu.

Có chế độ đánh giá hoạt động của cán bộ Hội cấp trường hợp lý và hiệu quả.

2.5. Công tác kiểm tra:

Tăng cường hoạt động và tính hiệu quả trong hoạt động của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường tổ chức ít nhất 02 lần kiểm tra chuyên đề để tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường trong chỉ đạo hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ.

Duy trì chế độ giao ban giữa Hội Sinh viên Trường và cơ sở Hội để đánh giá, triển khai hoạt động cũng như nắm bắt thông tin hai chiều để khắc phục những mặt chưa làm được, cải thiện trong các chương trình tới.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Hội; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, hội họp; sử dụng thông tin liên lạc qua mail.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Hội; thực hiện cơ chế kiểm tra theo dõi thường xuyên, định kỳ, liên tục đảm bảo hiệu lực công tác chỉ đạo và tính chấp hành của cơ sở Hội đối với Hội Sinh viên Trường.

Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, thi đua, kiểm tra, tổng kết và đánh giá cơ sở Hội. Tăng cường hỗ trợ các cơ sở Hội trung bình. Phần đầu không có cơ sở Hội nào xếp loại yếu.

2.6. Công tác chỉ đạo

Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham gia và quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Hội Sinh viên.

Định hướng Ban Kiểm tra có chương trình tập huấn công tác kiểm tra theo từng nội dung, từng chương trình của các cơ sở Hội nhằm hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn. Đảm bảo các chương trình của từng cơ sở Hội đều được kiểm tra, đánh giá thực chất hoạt động.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn phục vụ công tác tổ chức xây dựng Hội như: Hướng dẫn kết nạp Hội viên, Hướng dẫn soạn thảo văn bản, Hướng dẫn tổ chức Hội nghị, Đại hội Liên Chi Hội - Chi Hội,...

Hướng dẫn định hướng các cơ sở Hội thực hiện chương trình năm theo đúng chủ đề năm, đúng định hướng chương trình năm của Hội Sinh viên trường.

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ:

1. Đạt tỷ lệ tập hợp sinh viên qua mỗi năm học (Hội viên/sinh viên) **99%**.
2. Có **150** đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên hoàn thành, gửi tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên các cấp, trong đó có **40** đề tài đạt giải các cấp.
3. Vận động **100%** sinh viên trong Trường đăng ký tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tuyên dương **200** “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, phần đầu đạt **50** “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học quốc gia, **15** “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành, **05** “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.
4. Tổ chức 1 gala Sinh viên 5 tốt cấp Trường – tổng kết các giai đoạn thực hiện Phong trào Sinh viên 5 tốt của Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhằm phát huy vai trò “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương
5. **100%** Liên Chi hội chủ động tổ chức hoặc đăng cai các cuộc thi học thuật gắn với chuyên ngành đào tạo trong nhiệm kỳ.
6. Vận động sinh viên tham gia **06** đợt “Hiến máu tình nguyện” thu hút hơn **2.000** lượt sinh viên đăng ký tham gia.
7. **100%** Chi hội có ít nhất 1 chương trình tình nguyện trong mỗi năm học (trừ các Chi hội năm tư), Liên Chi hội các Khoa có 1 chiến dịch tình nguyện trong nhiệm kỳ.

8. Mỗi Hội viên từ khóa 16 trở đi đảm bảo **15** ngày công tác xã hội trong 3 năm đầu Đại học, đáp ứng 100% chuẩn đầu ra theo quy định của nhà trường về số ngày Công tác xã hội.

9. Xây dựng Đề án **“Kỹ năng sinh viên”** với tiêu chí mỗi Hội viên tham gia ít nhất 3 kỹ năng mềm trong mỗi năm học.

10. Xây dựng đề án **“Truyền thông tích cực, đồng hành hiệu quả”** trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

**BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ V (2016 – 2017)**